

สาสน์จากคณบดี

Message from the Dean

“ทักษะภาษาอังกฤษ” สร้างคุณค่าและเพิ่มโอกาสความก้าวหน้า ในชีวิตครู

ในฐานะคณบดี ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา คณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะที่มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาและวิชาชีพครู มุ่งผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณสมบัติสำคัญ คือ **“วิชาการก้าวหน้า ทักษะภาษาเป็นเยี่ยม เต็มเปี่ยมความเป็นครู”** อีกทั้งมุ่งศึกษา ค้นคว้าวิจัย ด้านวิชาชีพครู และการบริการทางวิชาการที่หลากหลายแก่ท้องถิ่น ภูมิภาค และสังคมประเทศ

ด้านการผลิตครูเรามุ่งสร้างบัณฑิตครูมืออาชีพ ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย อบรม ปมนิสัย ปลูกปั้นให้นักศึกษามีทักษะทางปัญญาเพื่อสู่ความเป็นเลิศของการเป็นครูผู้สอนที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพ บวกกับแรงจูงใจของเราที่ต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาของประเทศ จึงมุ่งเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนและความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพให้แก่นักศึกษาในทุกหลักสูตร

คนไทยเราคุ่นเคยยกคำกล่าวที่ว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” ซึ่งทางคณะศึกษาศาสตร์ก็มีความเชื่อเช่นเดียวกัน เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาของเราให้เป็นผู้มีสมรรถนะพื้นฐานสำคัญๆ เพื่อให้บัณฑิตได้ ออกไปช่วยเหลือสังคมด้วยการประกอบอาชีพครูหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งนี้ ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเซนต์เทเรซา นักศึกษาจะมีโอกาสได้รับการเสริมประสบการณ์ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยนักศึกษาจะมีโอกาสในการริเริ่มทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ ตัวเองและสังคม อย่างต่อเนื่อง

ผลสำเร็จในการผลิตบัณฑิต เราได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีใน 3 สาขาวิชาที่เป็นที่ขาดแคลนครู คือ **วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป** บัณฑิตสำเร็จการศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 โดยมีนักศึกษา 3 คน ไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ สกอ.(ในขณะนั้น) ปรากฏว่าได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 คน อีกทั้ง มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการถึง 5 คน จารกผู้สมัครเข้าร่วมการคัดเลือก 7 คน

สำหรับในระดับบัณฑิตศึกษา เราเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่มีทั้ง **โปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ** โดย โปรแกรมภาษาอังกฤษ เราเป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อบริการสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะประกอบอาชีพครูในประเทศไทย สำหรับในหลักสูตรอื่น ๆ เราเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 และในปีการศึกษา 2563 ได้เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

จัดการเรียนรู้(Learning Management Science) พร้อมทั้งเตรียมการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในปีการศึกษา 2565

ในด้านการวิจัย คณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ ได้สร้างผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติจำนวนมาก อย่างต่อเนื่อง ทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ การศึกษา การวิจัยประยุกต์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการวิจัยเพื่อสนองความต้องการทางวิชาการตามการ ร้องขอของหน่วยงานต่าง ๆ

ด้านบริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทางคณะได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ บริการทางวิชาการจำนวนมาก รวมทั้งการบริการทางวิชาการตามการร้องขอของสถานศึกษาในบริบทของการจัด การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในระยะหลังปี 2560 ทางคณะได้ร่วมมือกับเครือข่ายภาคกลางตอนล่างใน การดูแล นิเทศและพัฒนาครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเริ่มบรรจุรุ่นแรกในปี 2559 ทั้งนี้ ทาง คณะศึกษาศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นสถาบันหลักในการนิเทศและพัฒนาครูที่บรรจุในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง ในปีงบประมาณ 2562 ทางคณะได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีสถาบันอุดมศึกษา เป็นพี่เลี้ยง(U-School Mentoring) กับเครือข่ายภาคตะวันออก ที่มีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นแม่ข่าย ซึ่งได้ขยาย ภารกิจในการดูแลสถานศึกษา จาก 3 โรงต่อปี ในปี 2562-2563 มาเป็น 13 โรงเรียน ในปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ โครงการบริการทางวิชาการทุกรายการ เราได้เน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพควบคู่ ไปด้วย

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่รักงานด้านการศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะ ศึกษาศาสตร์ของเรา ซึ่งการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์แห่งนี้ นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ มีความเป็นเลิศ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการมีงานทำในตำแหน่งหน้าที่ที่ดี และมีความก้าวหน้าในหน้าที่ที่ทำงาน ใน สังคมโลกที่ภาษาอังกฤษยังมีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการยิ่ง นักศึกษาสามารถออกไปปฏิบัติการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ทั้งในห้องเรียนทั่วไป และโปรแกรม การเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะเรา ก็จะสามารถเปิดอ่านดูได้โดยผ่านทาง เว็บไซต์ของเราหรือโทรมาที่คณะเราได้ที 0349037-933 ต่อ 143

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

พฤษภาคม 2564